



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"ศรีเมือง"ปิดห้ามอธิการแสดงความเห็น

นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ให้นายสุเมธ แย้มนุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ 165 แห่ง มาหารือในสัปดาห์หน้า ถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายการศึกษาที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาร่วมกันในอนาคต เป็นการเรียกประชุม ตามปกติหลังเข้ารับตำแหน่ง ไม่ใช่เรียกมาเพื่อกำชับ หรือห้ามปรามการแสดงความคิดเห็นของ อธิการบดี เพราะถือเป็นอิสระทางวิชาการอยู่แล้ว ตนไม่ห้าม

นายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า หากนายศรีเมืองนัด พบเพื่อขอให้ชี้แจงแถลงการณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 30 แห่ง ก็ไม่มีอะไรต้องชี้แจง เพราะ แถลงการณ์มีความชัดเจนแล้ว

นายพงษ์ศักดิ์ อังกลิทธิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า หากรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เรียกเข้าพบ ก็ยินดี และพร้อมจะชี้แจง อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ 30 อธิการบดี เป็นความคิดเห็น ร่วมกันของกลุ่มอธิการบดีที่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข เป็นความตั้งใจ และบริสุทธิ์ใจที่อยากให้ เหตุการณ์คลี่คลายขึ้น

"ยังยืนยันข้อเสนอให้นายกฯประกาศยุบสภา เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและกลับสู่ความสงบ โดยเร็ว รวมทั้งเปิดเวทีกลางให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยกัน ทั้งนี้ มช.ไม่ได้อยู่ข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ คำนึงถึงความเหมาะสมและป้องกันปัญหาที่จะลุกลามจากความคิดเห็นที่ต่างกัน"นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

ยื่นข้อเสนอ30อธิการฯช่วยรัฐบาล

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า ที่นายศรี เมือง ไล่ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง 30 แห่ง กลับไปสอนหนังสือหลังมีข้อเสนอให้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ยุบสภานั้น ข้อเสนอที่ทางอธิการบดีเสนอถือว่าเป็น กลางที่สุด ทั้งเป็นกลางสำหรับรัฐบาล และพันธมิตร ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เรื่องนี้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ส่วนการสอนหนังสือนั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์อยู่แล้ว เพราะ สอนนิสิตนักศึกษาให้มีสติปัญญา และมีความคิด เพื่อเป็นฐานการเมืองที่ดีในอนาคต เพราะการเมืองในปัจจุบันมีปัญหาอยู่ ซึ่งอธิการบดีทั้ง 30 คน ทำหน้าที่เต็มที่แล้ว ฉะนั้น ก่อนวิพากษ์ควรวิเคราะห์ข้อเสนอซึ่งเป็นการช่วยรัฐบาลด้วยซ้ำ ส่วนที่นายศรีเมืองจะเชิญ อธิการบดีเข้าพบนั้นก็เชิญได้ ส่วนอธิการบดีจะเข้าพบหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกัน

แพทย์มช.ยังรักษาพยาบาลตร.

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์ อธิการบดี มช. กล่าวถึงกรณีแพทย์ 35 คน ของ มช. แกลงการณ์ว่าจะไม่รักษาตำรวจนั้น ยอมรับว่ารู้สึกกังวลและไม่สบายใจนัก จึงขอให้คณะแพทยศาสตร์ทำความเข้าใจกันแล้วว่าไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ แต่ในส่วนบุคคลให้เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิทิตกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า แพทย์แสดงความคิดเห็นได้ตามสิทธิ แต่ในนามของคณะแพทยศาสตร์ยังให้การรักษาอย่างเสมอภาค และวันที่ 7-9 ตุลาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีตำรวจเข้ารับการรักษา 32 คน

นพ.ชาติรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประกาศไม่รับรักษาตำรวจว่า เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่แพทย์ทุกคนมีจรรยาบรรณ และหน้าที่ของข้าราชการต้องให้บริการทุกคน แม้แต่ในภาวะสงครามหรือก่อการร้าย ไม่ว่าคนเจ็บจะเป็นฝ่ายใด แพทย์ต้องรักษาให้ทุกราย ตนคงจะไม่ดำเนินการเอาผิด หรือลงโทษเพราะเป็นเรื่องทางความคิด การประกาศดังกล่าว ถือเป็นการระบาย เพื่อลดความตึงเครียดทางอารมณ์เท่านั้น นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การแสดงออกว่าจะไม่รักษาตำรวจถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ ไม่ได้หมายความว่าไม่รับรักษาตำรวจหรือนักการเมืองจริง ไม่มีแพทย์คนไหนที่ไม่รักษาผู้ป่วย

ดร.แกลงยังรับแจ้งความทุกอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตร พร้อมแกนนำรวม 7 คน เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่ สน.นางเลิ้ง มีสมาชิกในนาม ชมรมพนักงานสอบสวน นำ แกลงการณ์มาแจกจ่ายสื่อมวลชน โดย พ.ต.ท.มานะ เผาะช่วย ประธานชมรมพนักงานสอบสวน กล่าวว่า แม้ว่ามีแพทย์บางคนประกาศไม่รับรักษาให้ตำรวจ แต่พนักงานสอบสวนทั่วประเทศ ยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมและยินดีรับแจ้งความให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทุกคนต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 74

วันเดียวกัน นายวันชัย บุญประชา นางสมรภัช หุดานวัตร ผู้จัดการและสมาชิกเครือข่ายองค์กรครอบครัวและคณะทำงานด้านเด็ก 40 องค์กร กว่า 20 คน แต่งกายชุดดำ ถือป้ายข้อความประณามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สลายการชุมนุม ที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายวันชัยกล่าวว่า เครือข่ายขอประณามว่าเป็น รัฐบาลขาดกร จงใจเช่นฆ่าประชาชนอย่างไร มนุษยธรรม เครือข่ายเห็นว่านายกฯควรจะลาออกทันทีเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนตำรวจที่เล็งอาวุธปืนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น ผบ.ตร.ต้องไล่ออกจากราชการ

ม.สุรนารีเรียกร้อง"รบ.แห่งชาติ"

ที่โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา คณาจารย์ 25 คน นำโดย รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ อ่านแกลงการณ์ ท่ามกลางนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงจุดยืนเคียงข้างพันธมิตร และประณามรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรง พร้อมเรียกร้องให้นายสมชาย และคณะรัฐมนตรีลาออก จากนั้นให้ทูลขอพระราชทานรัฐบาลแห่งชาติบริหารประเทศเป็นการชั่วคราว

จ.พิษณุโลก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาเอกชนภาคเหนือตอนล่าง และกลุ่มพันธมิตรพิษณุโลก 20 คน แต่งชุดดำแจกใบปลิว พร้อมป้ายข้อความรัฐบาลสั่งตำรวจฆ่าประชาชนติดไว้บนสะพานลอยข้ามถนนมิตรภาพ เชิงสะพานนเรศวร อ.เมือง ส่วนที่โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง กลุ่มแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมกลุ่มพันธมิตรพิษณุโลก ประมาณ 300 คน แต่งชุดดำรวมตัวกันที่ลานจอดรถหน้าอาคารมติดล ออกแกลงการณ์และยื่นไว้ว่าลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุม

ที่ จ.กาญจนบุรี มีการยื่นป้ายข้อความ "ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของ

ชาติ" ที่ริ้วด้านหน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมืองกาญจนบุรี ส่วนภายในอาคาร
โรงพยาบาล มีการติดตั้งป้ายผ้าข้อความ "ขอคัดค้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาบ้านเมือง"
โดย นพ.สุเพ็ญ อึ้งวิจารณ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ระบุว่า เป็นสิทธิ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็น แต่ทางโรงพยาบาลยังคงเปิดรักษาผู้ป่วย
ตามปกติ